

BÀI SỐ 6

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

Tác giả Andrew Wommack

Trong bài học ngày hôm nay, tôi muốn nói về thẩm quyền mà Chúa đã ban cho chúng ta là những người tin Chúa. Để thấu hiểu vấn đề này, ngoài thẩm quyền của người tin Chúa, chúng ta cũng cần biết về thẩm quyền của Sa-tan. Sa-tan đã được thối phồng ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta thường được dạy rằng quyền lực của ma quỷ có sức mạnh vượt trội hơn chúng ta, và chúng ta chỉ có một ít quyền năng để đối phó lại. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải những gì Kinh Thánh dạy. Ê-phê-sô 6:12 chép rằng, *Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và huyết, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.* Vậy, Sa-tan là một thế lực; Sa-tan là có thật. Hẳn sở hữu một vương quốc bóng tối cùng với những quyền hạn mà chúng ta đang đối phó, nhưng câu Kinh Thánh ngay trước đó nói rằng chúng ta phải đứng vững để chống lại các mưu kế của ma quỷ. Mưu kế duy nhất mà Sa-tan dùng để đánh bại chúng ta là sự lừa dối. Hẳn không có sức mạnh để lấn áp chúng ta.

Trong Sáng Thế Ký chương 3, chúng ta có thể thấy là khi cám dỗ đến với A-đam và Ê-va, Sa-tan không đến với sức mạnh vượt trội. Thay vì biến hình thành một con voi, dùng chân đè đầu A-đam xuống để đe dọa: "Hãy phục tùng ta hoặc chết," Sa-tan biến hình thành một con rắn, sinh vật quý quýet nhất trong các loài thú mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Từ "quý quýet" có nghĩa là "tinh ranh, lừa đảo, hoặc xảo quýet." Lý do mà Sa-tan phải sử dụng một con rắn là vì hẳn ta thực sự không có khả năng bắt buộc A-đam và Ê-va làm bất cứ điều gì. Hẳn chỉ có thể

đánh lừa họ mà thôi. Hẳn ta bắt đầu nói xấu bản chất và tính cách của Chúa và bắt đầu chỉ trích Ngài, nói rằng, “Chúa không thực sự yêu cô dâu – Chúa đang giấu giếm một cái gì đó đấy.” Sa-tan đánh lừa A-đam và Ê-va để họ phạm tội với Chúa. A-đam và Ê-va mới là người có hết tất cả quyền lực, và lý do mà Sa-tan phải làm theo cách này là vì hẳn ta không có quyền lực để chống lại Chúa.

Còn rất nhiều điều tôi không thể giải thích hết trong phạm vi bài học, nhưng một trong những điểm nhấn chính mà tôi muốn nhắc đến là khi nói đến thẩm quyền của người tin Chúa, chúng ta phải nhận ra rằng Sa-tan không có quyền năng và quyền lực nào đối với bạn. Hẳn là một kẻ thù đã bị đánh bại. Sức mạnh duy nhất của Sa-tan là sự dối trá và lừa dối. Nếu cuộc sống của bạn đang đổ vỡ, bạn có thể kêu rằng: “Sa-tan là kẻ đang dùng súng bắn tôi,” nhưng bạn chính là người đã và đang cho hẳn đạn dược để bắn. Bạn là người đã đáp lại lời nói dối của kẻ thù. Nếu bạn không hợp tác với Sa-tan, hẳn sẽ không có kẻ hờ nào để chống lại bạn. Trong II Cô-rinh-tô 10:3-5, Kinh Thánh nói rằng, *[3] Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. [4] Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, [5] đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.* Đoạn Kinh Thánh này liệt kê những vũ khí chúng ta có thể dùng để chiến đấu lại Sa-tan, và tất cả các vũ khí được nhắc đến đều liên quan đến tâm trí, sử dụng ý nghĩ. Sa-tan không có mưu kế nào khác ngoài sử dụng sự lừa dối.

Tôi sẽ tóm tắt lại những điều cơ bản như thế này. Ban đầu, Đức Chúa Cha đương nhiên là có tất cả mọi thẩm quyền. Tất cả thẩm quyền và quyền lực phải bắt nguồn từ Thiên Chúa vì Ngài là người duy nhất tự có quyền lực trong mình. Tất cả mọi thẩm quyền khác

BÀI SỐ 6

là được uỷ thác từ Ngài. Khi Chúa tạo ra thiên đàng và trái đất, Ngài nắm tất cả mọi quyền uy. Nhưng sau đó trong Sáng Thế Ký 1:26, Chúa tạo nên A-đam và Ê-va, và Đức Chúa Trời phán: *“Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất”*. Và Thi Thiên 116:16 nói rằng, *Các tầng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, Nhưng Ngài đã ban quả đất cho con cái loài người*. Chúa có quyền sở hữu mọi vật bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hoá, nhưng Ngài đã ban quyền thống trị, hay thẩm quyền, trên Trái Đất cho con người. Sa-tan chưa bao giờ có quyền cai trị Trái Đất. Hắn đã cướp đoạt quyền lực bằng cách đánh lừa và khiến con người phạm tội. Chúa đã ban quyền thống trị đó cho loài người, nhưng khi A-đam phạm tội, A-đam đã trao hết quyền năng của mình cho Sa-tan.

Sa-tan chưa bao giờ được Chúa ban cho quyền phép để áp bức loài người hay để cai trị trái đất. Kinh Thánh nói rằng Sa-tan là thần của thế giới này, nhưng không phải là do Chúa chỉ định. Chúa không bao giờ đặt Sa-tan vào vị trí trên nhân loại. Ngài ban cho loài người thẩm quyền quản trị trên trái đất. Lý do duy nhất Sa-tan có thể áp bức, thống trị hoặc gây ra trở ngại là vì con người giao cho hắn thẩm quyền của mình. Điều này gây ra một vấn đề cho Chúa, bởi vì Ngài là Thánh Linh, và Ngài đã trao thẩm quyền cai trị trái đất cho nhân loại. Chỉ có con người với xác thịt mới có quyền lực và thẩm quyền để cai trị và tạo ra ảnh hưởng trên trái đất này. Sa-tan phải bằng cách nào đó khiến cho chúng ta tự nguyện nhượng lại thẩm quyền cho hắn. Đó là lý do tại sao Sa-tan cần phải sử dụng một cơ thể có xác thịt. Đó là lý do Sa-tan phải chiếm hữu cơ thể của một ai đó. Trong Kinh Thánh, tà linh phải có một cơ thể để sở hữu, vì nếu không, Sa-tan không thể làm gì trên đất. Bởi vì Chúa là một Thánh Linh, và đã nhượng lại thẩm quyền cho con người với xác thịt, ta có thể nói Ngài bị trói tay. Không phải là vì

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

Chúa không có quyền lực nhưng bởi vì sự công chính của Ngài. Chúa ban cho con người quyền cai trị, và để giữ lời, Chúa không thể lấy lại lời phán của mình và nói: “Đây không phải là điều ta muốn; hãy dừng ngay lại và hãy làm lại từ đầu.” Không, Chúa ràng buộc chính mình bằng Lời của Ngài. Trong suốt quá trình lịch sử, Chúa luôn luôn tìm kiếm một ai đó mà Ngài có thể sử dụng, nhưng tất cả nhân loại đều đã bị tha hoá và ở dưới sự cai trị của Sa-tan. Vậy Ngài phải làm gì?

Cuối cùng, Ngài phải tự mình xuống trái đất và trở thành một con người. Khi bạn nhận thức được ý nghĩa vĩ đại của hành động này, bạn sẽ hiểu rằng ma quỷ gặp rắc rối lớn. Sa-tan đã và đang sử dụng quyền lực của nhân loại, và Chúa không thể can thiệp trực tiếp để giải quyết tất cả các vấn đề bởi vì con người tự nguyện nhượng thẩm quyền của mình cho Sa-tan một cách hợp pháp. Sa-tan mắc một sai lầm lớn khi Hấn lừa dối con người, nhưng chính con người đã tự nguyện nhượng lại thẩm quyền của mình. Và bây giờ, Thiên Chúa đã đến, và Ngài không còn chỉ là một Thánh Linh mà Ngài có cả một xác thịt. Điều này đặt Sa-tan vào một tình huống xấu, vì Chúa không chỉ có thẩm quyền trên thiên đàng, khi trở thành một con người, Chúa có cả thẩm quyền dưới trái đất. Chúa Jêsus phán trong Giăng 5:26-27, *[26] Vì như Cha có sự sống trong chính mình thế nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính mình thế ấy. [27] Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người.*

Chúa Jêsus đã đến và thực thi thẩm quyền mà Chúa Cha đã ban cho. Sa-tan đến để cám dỗ Ngài, và Chúa Jêsus không bao giờ chịu khuất phục. Sa-tan thua trong mọi trận chiến với Chúa. Và sau đó, Chúa Jêsus nhận lấy hết tội lỗi của chúng ta, chết cho chúng ta, xuống địa ngục, sống lại và phán trong Ma-thi-ơ 28:18: *“Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta.”* Chúa đã giành lại thẩm quyền mà nhân

BÀI SỐ 6

loại đánh mất, và vì Chúa đến trong hình hài con người, Đức Jêsus giờ đây có cả thẩm quyền trên trời và dưới đất. Trong câu Kinh Thánh tiếp theo, Chúa nói: “VẬY HÃY ĐI VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY.” Nói cách khác, Chúa đang phán rằng: “Bây giờ Ta có mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất, và Ta sẽ chia sẻ thẩm quyền đó với các con.” Nhưng lần này, có một điều khác biệt, thẩm quyền Chúa ban cho người tin Chúa là thẩm quyền chung giữa chúng ta và Chúa Jêsus. Nó không còn là của riêng con người như thời A-đam và Ê-va. Trước đây, họ có thể tự nguyện cho đi thẩm quyền của mình, cho phép ma quỷ đàn áp còn họ hoàn toàn bị khuất phục. Nhưng ngày nay, thẩm quyền của chúng ta là thẩm quyền chung với Chúa Jêsus. Nó giống như việc mở một tài khoản đồng sở hữu và ngân hàng yêu cầu cả hai chữ kí để rút tiền. Thẩm quyền của chúng ta được chia sẻ với Chúa Jêsus, và thẩm quyền của Ngài được chia sẻ với Hội Thánh của Ngài.

Mặc dù con người có thể thất bại, nhưng Chúa Jêsus sẽ không bao giờ nhượng lại thẩm quyền này cho Sa-tan. Sa-tan hoàn toàn bất lực. Sa-tan không có khả năng làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn trừ khi bạn để hắn lừa dối bạn và tự nguyện hợp tác với hắn. Có thể bạn đã trao thẩm quyền của bản thân mình cho ma quỷ, và bạn đang phải trả giá vì quyết định đó, nhưng thẩm quyền mà Chúa đã ban cho con người sẽ không bao giờ bị nhượng lại cho ma quỷ nữa. Thẩm quyền đó là tài sản chung giữa chúng ta và Chúa Jêsus, và Ngài sẽ mãi trung thành với điều đó. Bạn cần phải nhận ra rằng bạn là người có quyền lực. Sa-tan đang chiến đấu với bạn bằng ý nghĩ, và vũ khí thuộc linh của bạn chính là sự thừa nhận trong tâm trí bạn về thẩm quyền đó. Bạn phải nhận ra rằng thật không thể chấp nhận được khi ma quỷ áp bức bạn về mặt thể xác và sau đó bạn mới tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về sự chữa lành. Giăng 8:32 chép rằng, *Các người sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các người.* Bạn mới là người có năng lực và

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

thẩm quyền. Chúa đã ban cho bạn, và điều duy nhất khiến bạn không sử dụng đến nó là do bạn chưa bắt mọi ý nghĩ trong tâm trí bạn thừa nhận thẩm quyền đó. Bạn chưa sử dụng vũ khí thuộc linh của mình để đổi mới tâm trí và để nhận ra những gì bạn có. Khi nhận ra mình là người có năng lực và thẩm quyền, bạn sẽ tràn đầy tự tin.

Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ nhận lãnh và suy ngẫm về điều này, và Chúa sẽ ban cho bạn mặc khải rằng bạn là người khiến Sa-tan phải run rẩy. Bạn không cần phải run rẩy trước Sa-tan, bởi vì bạn mới là người có quyền lực và thẩm quyền từ Chúa. Nếu như bạn kháng cự lại ma quỷ, thì nó sẽ phải chạy trốn bạn (Gia-cơ 4:7).

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:1. Sa-tan là có thật, nhưng sức mạnh thực sự của hắn tồn tại trong khả năng đánh lừa chúng ta. Con rắn (ma quỷ) đã khiến Ê-va nghi ngờ điều gì?

Sáng Thế Ký 3:1 *Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyet hơn cả. Rắn nói với người nữ: "Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?"*

2. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:1. Theo bạn, tại sao Sa-tan phải dùng mưu mẹo để lừa dối?
3. Hãy đọc Sáng Thế Ký 1:26. Ai đã ban cho con người quyền này quản trị trên đất?

Sáng Thế Ký 1:26 *Đức Chúa Trời phán: "Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất."*

4. Hãy đọc Thi Thiên 8:4-8. Chúa đã ban cho con người cái gì?

Thi Thiên 8:4-8 *[4] Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? [5] Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người mả miện vinh quang và tôn trọng. [6] Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa; Khiến muôn vật phục dưới chân người, [7] Tất cả loài chiên và gia súc Cũng như các thú đồng, [8] Chim trời và cá biển Cùng sinh vật bơi lội dưới biển.*

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

5. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 4:4. Theo câu Kinh Thánh này, điều gì đã xảy ra?

II Cô-rinh-tô 4:4 *Thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời.*

6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:8-9. Đoạn Kinh Thánh này có củng cố điều trên hay không?

Ma-thi-ơ 4:8-9 [8] *Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, [9] và nói: "Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này."*

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:18. Sau khi Chúa Jêsus chết đi và sống lại, hiện giờ ai là người có thẩm quyền trên trời và dưới đất?

Ma-thi-ơ 28:18 *Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: "Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta."*

8. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:18-19. Tất cả thẩm quyền đã được giao cho ai?

Ma-thi-ơ 28:18-19 [18] *Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: "Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. [19] Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ."*

9. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:19. Quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài là dành cho ai?

Ê-phê-sô 1:19 *Và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.*